



ฉบับที่ ๕/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กรม. การศึกษา วุฒิสภา

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ และ
คณะทำงานจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาในอนาคต

.....



เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยมี **ดร.ดวง อันทะไชย** ประธานคณะกรรมการการศึกษา เป็นประธานในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

❖ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา

พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการศึกษา ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรุปได้ว่า คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ๑) พิจารณาผลสรุปการติดตามการดำเนินงานกรณีศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ๒) พิจารณานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ๓) พิจารณาแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และ ๔) พิจารณาการเตรียมความพร้อม



พร้อมการเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดเสวนา ณ จังหวัดอุบลราชธานี ของคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้ (๑) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒) ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ (๓) กระทรวงสาธารณสุข (๔) กระทรวงมหาดไทย และ (๕) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาให้ข้อมูลในประเด็น “การบูรณาการ ด้านข้อมูลสารสนเทศ และการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการสำหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ”



❖ พิจารณาแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการ ในฐานะประธานอนุกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รายงาน

ผลการดำเนินงานของอนุกรรมการสรุปได้ว่า คณะอนุกรรมการได้ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ๑) พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ ๑) นายก อวท. ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ๒) ครูที่ปรึกษา อวท. ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และ ๒. พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยกร่างในบทที่ ๓ ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ



เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประกอบไปด้วย ๑) หลักการ แนวคิดและความเป็นมาในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ๒) กระบวนการและการจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา ๓) สถานการณ์และสภาพปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา บทวิเคราะห์สถานการณ์และรูปแบบการบริหารจัดการของสถาบันอาชีวศึกษา และการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาด้วย ซึ่งผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

❖ พิจารณาคณะทำงานจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษา

ในอนาคตพิจารณากำหนดกรอบแนวทาง นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาในอนาคต ได้รายงานผลการดำเนินงานสรุปได้ว่า คณะทำงานได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากรอบแนวทาง

การดำเนินงานของคณะทำงานประกอบด้วย ๑) การกำหนดเป้าหมายของการศึกษาข้อมูล โดยพิจารณาข้อมูลของงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในอนาคต ๒) ระบบทวิศึกษา ๓) การศึกษาระบบจากภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔) ระบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ๕) ห้องเรียนอีสปอร์ต E - sport ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

